

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
รายงาน และ งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 2562

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 16 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ลงทุนในการร่วมค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวมเรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### **การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์**

รายได้หลักของกลุ่มบริษัท คือ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 29 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับปี 2562 จำนวน 151 ล้านบาท และ 98 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 22 และร้อยละ 15 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตราแบบต่อรองอย่างเสรีที่มีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได และ คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอัตราคงที่ โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะตามสถานะตลาดและการแข่งขัน เนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้นและจำนวนลูกค้ามีจำนวนมากและอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตัวอย่างทดสอบอัตราค่านายหน้าอัตราดอกเบี้ย การคำนวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่บันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

### **ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์**

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 4.9 บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกชำระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ทั้งนี้ในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า บริษัทย่อยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่วางขึ้นอยู่กัประเภทรูกรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของการทำธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทย่อยมีลูกหนี้จำนวนมากและมียอดคงค้างเป็นจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มีจำนวนรวม 1,842 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดย

- ประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ประเมินวิธีการพิจารณาและคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของบริษัทย่อย เปรียบเทียบนโยบายของบริษัทย่อยกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ และทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การคำนวณมูลค่าหลักประกัน และ การปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน
- ตรวจสอบค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของสถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับชำระเงินภายหลังวันสิ้นงวด ความถูกต้องของการจัดชั้น และการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

### **ค่าความนิยม**

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 4.12 บริษัทฯ ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงทำความเข้าใจ และทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต จากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงสอบทานอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม

### **ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลัง วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับการเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2563



## บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	62,220,266	49,996,562	3,190,086	6,926,066
เงินลงทุนชั่วคราว	8	690,701,760	399,218,037	129,828,323	108,511,970
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	9	57,426,632	45,770,419	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10	1,785,349,179	2,248,530,683	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	11	6,982,030	298,450	1,939,271	-
ลูกหนี้อื่น	12	27,631,026	25,095,864	169,840,113	26,647,733
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	-	1,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	6	60,000,000	-	60,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	13	1,007,426,661	582,848,072	1,007,426,661	582,848,072
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,854,118	10,397,881	2,168,657	1,249,005
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>3,713,591,672</b>	<b>3,382,155,968</b>	<b>1,384,393,111</b>	<b>747,182,846</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนเพื่อขาย	8	181,420,353	312,005,502	57,000,000	69,500,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	1,535,075,298	1,550,134,118
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	3,279,023	3,277,894	3,279,023	3,277,894
เงินลงทุนในการร่วมค้า	16	24,346,717	-	24,346,717	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8	108,467,580	8,056,800	107,799,900	7,800,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	147,000,000	10,000,000	147,000,000	10,000,000
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	17	29,590,855	26,490,592	547,508	3,255,046
ค่าความนิยมน		50,865,066	50,865,066	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	9,785,112	9,742,448	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	28	58,220,188	46,356,816	30,202,193	25,113,554
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		74,530,771	73,201,799	101,774	499,257
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>687,505,665</b>	<b>539,996,917</b>	<b>1,905,352,413</b>	<b>1,669,579,869</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>4,401,097,337</b>	<b>3,922,152,885</b>	<b>3,289,745,524</b>	<b>2,416,762,715</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19	1,005,000,000	1,050,000,000	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์		47,534,433	10,092,895	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	20	134,742,953	111,947,464	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	11	4,832,759	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	21	106,145,784	88,914,536	13,659,175	12,308,676
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกันที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	200,500,000	-	200,500,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	982,564	543,909	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	19	539,818,009	439,901,953	499,865,856	-
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน	19	401,800,000	591,100,000	401,800,000	591,100,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	6	-	-	307,245,000	241,250,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		18,134,597	4,039,240	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		21,102,790	20,252,438	2,011,114	4,583,096
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>2,480,593,889</b>	<b>2,316,792,435</b>	<b>1,425,081,145</b>	<b>849,241,772</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	266,400,000	-	266,400,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	3,414,296	2,419,188	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24	51,579,814	35,303,867	1,662,985	1,034,169
สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	-	978,366
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		22,174,813	15,476,020	19,666,869	13,347,033
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>343,568,923</b>	<b>53,199,075</b>	<b>287,729,854</b>	<b>15,359,568</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,824,162,812</b>	<b>2,369,991,510</b>	<b>1,712,810,999</b>	<b>864,601,340</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น	25			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 326,243,191 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	1,631,215,955	1,631,215,955	1,631,215,955	1,631,215,955
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 199,188,966 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท				
(2561: หุ้นสามัญ 198,198,234 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)	995,944,830	990,991,170	995,944,830	990,991,170
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	289,165,624	289,165,624	289,165,624	289,165,624
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26.2	7,301,798	4,789,034	7,301,798
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	26.3	-	4,920,160	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	27	73,339,933	66,943,966	73,339,933
ยังไม่ได้จัดสรร		260,399,735	219,685,905	260,399,735
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	8.4	(49,217,395)	(24,334,484)	(49,217,395)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<u>1,576,934,525</u>	<u>1,552,161,375</u>	<u>1,576,934,525</u>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<u>4,401,097,337</u>	<u>3,922,152,885</u>	<u>3,289,745,524</u>
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กำไรขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้ค่าที่ปรึกษา	43,868,270	17,610,000	-	-
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์	29 494,945,367	449,559,213	-	-
รายได้จากธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,824,193	19,728,937	-	-
กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.5 -	32,493,686	-	5,790,858
กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	42,258,388	45,458,032	-	5,227,940
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	68,605,401	45,257,899	63,910,679	32,701,566
รายได้ค่าบริการการจัดการ	6 361,186	606,107	14,400,000	14,400,000
รายได้อื่น	6,198,808	11,437,434	2,720,323	5,594,996
<b>รวมรายได้</b>	<b>675,061,613</b>	<b>622,151,308</b>	<b>81,031,002</b>	<b>63,715,360</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	324,459,765	334,765,477	36,273,593	45,851,488
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,840,458	12,400,216	1,157,828	1,175,565
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	64,573,224	66,528,920	5,643,764	5,863,209
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	10 -	(6,953,672)	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	94,494,839	79,673,022	4,346,451	2,077,282
ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์	8.5 3,333,328	-	15,659,561	-
ขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	745,360	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>499,701,614</b>	<b>486,413,963</b>	<b>63,826,557</b>	<b>54,967,544</b>
<b>กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย</b>				
<b>และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้</b>				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14.2 -	-	102,049,552	79,566,054
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	15.2 501,079	516,269	501,079	516,269
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	16.2 2,846,717	-	2,846,717	-
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>178,707,795</b>	<b>136,253,614</b>	<b>122,601,793</b>	<b>88,830,139</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(62,028,862)	(48,092,947)	(30,953,350)	(22,021,076)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>116,678,933</b>	<b>88,160,667</b>	<b>91,648,443</b>	<b>66,809,063</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	28 (22,460,287)	(20,060,003)	2,570,203	1,291,601
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>94,218,646</b>	<b>68,100,664</b>	<b>94,218,646</b>	<b>68,100,664</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีรียตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
	(31,103,639)	(26,288,330)	(12,500,000)	(14,500,000)
ผลกระทบของภาษีเงินได้				
28	6,220,728	5,257,666	2,500,000	2,900,000
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้				
8.4	(24,882,911)	(21,030,664)	(10,000,000)	(11,600,000)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย				
8.4, 14.2	-	-	(14,882,911)	(9,430,664)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้				
	(24,882,911)	(21,030,664)	(24,882,911)	(21,030,664)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
	(9,090,495)	-	(92,177)	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้				
28	1,818,099	-	18,435	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้				
	(7,272,396)	-	(73,742)	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย				
14.2	-	-	(7,198,654)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้				
	(7,272,396)	-	(7,272,396)	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>				
	<b>(32,155,307)</b>	<b>(21,030,664)</b>	<b>(32,155,307)</b>	<b>(21,030,664)</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>				
	<b>62,063,339</b>	<b>47,070,000</b>	<b>62,063,339</b>	<b>47,070,000</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>				
30				
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)				
	0.47	0.34	0.47	0.34
<b>กำไรต่อหุ้นปรับลด</b>				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)				
		0.32		0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ทีรียตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	116,678,933	88,160,667	91,648,443	66,809,063
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,840,458	12,400,216	1,157,828	1,175,565
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,185,452	7,029,124	536,639	258,859
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	-	(6,953,672)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(102,049,552)	-79,566,054
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(501,079)	(516,269)	(501,079)	(516,269)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(2,846,717)	-	(2,846,717)	-
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	5,812,244	10,764,998	(7,200,810)	7,190,473
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนต่อขาย	(5,490,760)	(3,768,765)	-	-
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(8,581,961)	-	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นขี้ม	446,621	-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2,512,764	4,859,077	561,205	1,085,236
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	(1,060,652)	(785,670)	(444,135)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	43	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(107,443,976)	(72,788,338)	(63,910,679)	(32,701,566)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	62,028,862	48,092,947	30,953,350	22,021,076
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ				
หนี้สินดำเนินงาน	81,580,232	86,494,315	(52,095,507)	(14,243,617)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินลงทุนชั่วคราว	(184,336,528)	91,875,351	(14,115,543)	(51,028,043)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(11,656,213)	98,616,361	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	463,181,504	542,600,605	-	-
ลูกหนี้อื่น	516,661	(10,230,501)	(43,673,004)	38,152,366
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	(6,982,030)	261,550	(1,939,271)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	(60,000,000)	-	(60,000,000)	-
เงินให้กู้ยืมอื่น	(551,578,589)	(480,898,072)	(551,578,589)	(480,898,072)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,297,657	5,562,858	(1,072,482)	(51,019)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,328,972)	(15,898,777)	397,483	(499,257)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	37,441,538	(46,435,051)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	23,242,110	(264,673,374)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	22,947,464	9,949,895	968,087	(26,487,543)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	4,832,759	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	850,352	14,753,330	(2,571,982)	4,201,884
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6,698,793	(3,218,294)	6,319,836	(2,231,955)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(170,293,262)	28,760,196	(719,360,972)	(533,085,256)
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	102,392,153	70,614,038	58,391,303	27,482,107
จ่ายดอกเบี้ย	(57,627,867)	(45,408,666)	(28,158,955)	(22,056,619)
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้	(11,943,369)	(33,788,172)	152,830	(63,923)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(137,472,345)</b>	<b>20,177,396</b>	<b>(688,975,794)</b>	<b>(527,723,691)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ทีเอ็นดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	499,950	500,000	499,950	500,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	2,000,000	2,856,000	2,000,000	2,856,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(250,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	(21,500,000)	-	(21,500,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	1,000,000	446,000,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	63,148	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-100,410,780	-249,213,560	(99,999,900)	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(19,837,161)	(3,237,125)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	2,610,976	793,845	1,993,845	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,560,009)	(1,348,164)	-	-
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(138,197,024)</b>	<b>(249,585,856)</b>	<b>(116,006,105)</b>	<b>449,106,000</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(45,000,000)	(52,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	65,995,000	232,750,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น	95,874,733	397,181,191	497,453,872	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	1,197,400,000	1,034,700,000	1,197,400,000	1,034,700,000
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ	(919,800,000)	(1,078,600,000)	(919,800,000)	(1,078,600,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(778,707)	(110,616)	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	4,920,160	-	4,920,160
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	33,500	3,723,140	33,500	3,723,140
จ่ายเงินปันผล	(39,836,453)	(112,616,933)	(39,836,453)	(112,616,933)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>287,893,073</b>	<b>197,196,942</b>	<b>801,245,919</b>	<b>84,876,367</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>12,223,704</b>	<b>(32,211,518)</b>	<b>(3,735,980)</b>	<b>6,258,676</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	49,996,562	82,208,080	6,926,066	667,390
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)</b>	<b>62,220,266</b>	<b>49,996,562</b>	<b>3,190,086</b>	<b>6,926,066</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(6,075,888)	7,035,678	-	-
ชื่อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	2,212,470	3,058,000	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(24,882,911)	(21,030,664)	-10,000,000	(11,600,000)
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า	99,481,500	-	-	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	96,000,000	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ	งบการเงินรวม							องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	เงินรับล่วงหน้า ค่าหุ้น	กำไรสะสม		จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	รวม	
					จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร			
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</b>	987,477,305	288,886,306	-	-	65,223,424	265,922,716	(3,303,820)	1,604,205,931	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	68,100,664	-	68,100,664	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(21,030,664)	(21,030,664)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	68,100,664	(21,030,664)	47,070,000	
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26.2	-	-	4,859,077	-	-	-	4,859,077	
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	25	3,513,865	279,318	(70,043)	-	-	-	3,723,140	
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	26.3	-	-	-	4,920,160	-	-	4,920,160	
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	-	-	(112,616,933)	-	(112,616,933)	
การจัดสรรกำไรสะสม	27	-	-	-	1,720,542	(1,720,542)	-	-	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>990,991,170</b>	<b>289,165,624</b>	<b>4,789,034</b>	<b>4,920,160</b>	<b>66,943,966</b>	<b>219,685,905</b>	<b>(24,334,484)</b>	<b>1,552,161,375</b>	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562</b>	990,991,170	289,165,624	4,789,034	4,920,160	66,943,966	219,685,905	(24,334,484)	1,552,161,375	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	94,218,646	-	94,218,646	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(7,272,396)	(24,882,911)	(32,155,307)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	86,946,250	(24,882,911)	62,063,339	
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26.2	-	-	2,512,764	-	-	-	2,512,764	
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	25	4,953,660	-	-	(4,920,160)	-	-	33,500	
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	-	-	(39,836,453)	-	(39,836,453)	
การจัดสรรกำไรสะสม	27	-	-	-	6,395,967	(6,395,967)	-	-	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>	<b>995,944,830</b>	<b>289,165,624</b>	<b>7,301,798</b>	<b>-</b>	<b>73,339,933</b>	<b>260,399,735</b>	<b>(49,217,395)</b>	<b>1,576,934,525</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											
กำไรสะสม											
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น											
รวมองค์ประกอบอื่น											
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	เงินรับล่วงหน้า ค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ขาดทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นจาก บริษัทย่อย	รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</b>	987,477,305	288,886,306	-	-	65,223,424	265,922,716	(3,573,477)	269,657	(3,303,820)	1,604,205,931	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	68,100,664	-	-	-	68,100,664	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(11,600,000)	(9,430,664)	(21,030,664)	(21,030,664)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	68,100,664	(11,600,000)	(9,430,664)	(21,030,664)	47,070,000	
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26.2	-	-	4,859,077	-	-	-	-	-	4,859,077	
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	25	3,513,865	279,318	(70,043)	-	-	-	-	-	3,723,140	
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	26.3	-	-	-	4,920,160	-	-	-	-	4,920,160	
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	-	-	(112,616,933)	-	-	-	(112,616,933)	
การจัดสรรกำไรสะสม	27	-	-	-	1,720,542	(1,720,542)	-	-	-	-	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	990,991,170	289,165,624	4,789,034	4,920,160	66,943,966	219,685,905	(15,173,477)	(9,161,007)	(24,334,484)	1,552,161,375	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562</b>	990,991,170	289,165,624	4,789,034	4,920,160	66,943,966	219,685,905	(15,173,477)	(9,161,007)	(24,334,484)	1,552,161,375	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	94,218,646	-	-	-	94,218,646	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(7,272,396)	(10,000,000)	(14,882,911)	(24,882,911)	(32,155,307)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	86,946,250	(10,000,000)	(14,882,911)	(24,882,911)	62,063,339	
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	26.2	-	-	2,512,764	-	-	-	-	-	2,512,764	
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	25	4,953,660	-	-	(4,920,160)	-	-	-	-	33,500	
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	-	-	(39,836,453)	-	-	-	(39,836,453)	
การจัดสรรกำไรสะสม	27	-	-	-	6,395,967	(6,395,967)	-	-	-	-	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>	995,944,830	289,165,624	7,301,798	-	73,339,933	260,399,735	(25,173,477)	(24,043,918)	(49,217,395)	1,576,934,525	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ทรีนี่ดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท ทรีนี่ดี วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น การลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้กู้ยืม ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9 บริษัทย่อยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

1. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. คำหลักทรัพย์
3. ที่ปรึกษาการลงทุน
4. จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
7. ที่ปรึกษาทางการเงิน
8. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทย่อยตั้งอยู่ที่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีสาขาจำนวน 7 สาขา (2561: 7 สาขา)

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	ที่ปรึกษา	ไทย	99.9	99.9
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	ลงทุน	ไทย	99.9	99.9

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีภาวะควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย

## 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่าง เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

**มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมลสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

**ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

## มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้หากเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใดผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษัทที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลจากการจัดประเภทดังกล่าวส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายที่ถูกจัดประเภทใหม่ซึ่งเคยแสดงรายการภายใต้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกลุ่มบริษัทจะถูกจัดประเภทเป็นกำไรสะสม
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

#### **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานนี้มาถือปฏิบัติ

#### **4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

##### **4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย**

###### **ก) ค่านายหน้า**

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค) ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

- (1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มิงวดการชำระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
- (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มิงวดการชำระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- (4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
- (5) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

จ) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ฉ) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

#### 4.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

#### 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภทเพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

#### 4.4 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจำ ตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

#### 4.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด บัญชีเครดิต บาลานซ์ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น

#### 4.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน กลุ่มบริษัทปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันกับคู่สัญญาหรือรับจากคู่สัญญานั้นบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน”

ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

#### 4.7 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป



- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- จ) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.8 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

#### 4.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันอันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้ธุรกิจรวมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมี หลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง

- (1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
- (2) มูลหนี้ที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้

- (1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
- (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรอดัดบัญชี	5 - 10 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 - 10 ปี
อื่น ๆ	2 - 8 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

#### 4.12 ค่าความนิยม

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาหุ้น ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาหุ้นหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะบันทึกส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

บริษัทฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และมีข้อสมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด

#### 4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่าและทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.14 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

#### 4.15 เจ้าหน้าที่ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหน้าที่ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาวะของบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหน้าที่ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาวะที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาวะที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

#### 4.16 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

#### 4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

#### 4.18 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

#### 4.19 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.20 ผลประโยชน์พนักงาน

##### **ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน**

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### **ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน**

###### *โครงการสมทบเงิน*

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

###### *โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน*

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการหรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

#### 4.21 ประมวลการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.23 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มบริษัทรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่กำหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น

#### 4.24 ตราสารอนุพันธ์

##### สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันที่เริ่มแรกของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระผูกพัน เงินวงประกันในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวบันทึกในบัญชีลูกหนี้สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อมา ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

##### สัญญาออปชั่น

บริษัทย่อยจะรับรู้ ณ วันที่เริ่มแรกของสัญญาออปชั่นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทำการซื้อหรือขายสัญญาออปชั่นในบัญชีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตามลำดับ ต่อมา ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานค่าสิทธิแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

##### สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน



#### 4.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

##### **ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อ

จำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

### **ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

### **ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์**

กลุ่มบริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขยาย ครอบคลุมหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลาจนถึงเป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานานที่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่า ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

### **การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน**

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

### **สัญญาเช่า**

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### **ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์

รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

### **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

### **สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### **ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์**

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

### **มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน**

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาค่าได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### **คดีฟ้องร้อง**

บริษัทย่อมมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุรกิจที่สำคัญในระหว่างปี 2562 และ 2561

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรีนี่ดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรีนี่ดี อินเทลลิเจนท์ พลัส จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรีนี่ดี วัน จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด	การร่วมค้า
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	บริษัทร่วม
บริษัท คอนดิวท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด	อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทร่วม

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
<b>รายการค้าระหว่างกัน</b>					
รายได้ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	292	191	-	-	- ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิด กับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำ ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	68	309	-	-	- ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อยคิด กับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำ ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ส่วนบุคคล					
- กรรมการของกลุ่มบริษัท	691	823	-	-	- ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการการจัดการ					
- บริษัทย่อย	-	-	14,400	14,400	- ตามที่ตกลงร่วมกัน
- บริษัทร่วม	361	366	-	-	- ตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าบริการพื้นที่					
- บริษัทร่วม	240	240	-	-	- ตามที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
รายได้ค่าที่ปรึกษา					
- การร่วมค้า	1,000	-	-	-	ตามที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	96,000	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
- บริษัทร่วม	500	500	500	500	ตามอัตราที่ประกาศจ่ายกับผู้ลงทุนทั่วไป
รายได้ค่าบริการอื่น					
- บริษัทย่อย	-	-	879	483	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ					
- บริษัทย่อย	-	-	136	4,595	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (2561: อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี)
- การร่วมค้า	3,222	-	3,222	-	ตามอัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 4.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	4,357	579	ตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (2561: อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี)
ค่าบริการการจัดการจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	1,568	1,199	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่านายหน้าจ่าย					
- บริษัทย่อย	-	-	39,825	52,008	ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทย่อย คิดกับลูกค้าทั่วไปตามอัตราแนะนำของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  
มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ยอดคงค้างของรายการบัญชี</b>				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
กรรมกรของกลุ่มบริษัท	9,175	9,364	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	163,041	23,374
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ จำกัด	-	-	4	-
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	-	-	4	7
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	-	-	17	12
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	1,402	-	702	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	-	-	1,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า				
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	60,000	-	60,000	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า				
กรรมกรของกลุ่มบริษัท	6,123	4,676	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 21)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	600	907
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	-	-	5	2
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	-	294,000	231,000
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	-	-	13,000	10,000
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	-	-	245	250

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหว  
 ในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ในระหว่างปี		
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย</b>				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	-	588,082	(588,082)	-
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	1,000	-	(1,000)	-
	<u>1,000</u>	<u>588,082</u>	<u>(589,082)</u>	<u>-</u>

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้ำมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย MOR บวกร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยมีหลักประกันคือการจำหน่ายหุ้นสามัญของการร่วมค้ำที่ถือโดยผู้ร่วมทุนของการร่วมค้ำ การเข้าทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ในขณะนี้และในอนาคตของบริษัทย่อยของการร่วมค้ำดังกล่าว และการค้ำประกันโดยบริษัทย่อยรายใหญ่ของการร่วมค้ำ โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ในระหว่างปี		
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้ำ</b>				
บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	-	100,000	(40,000)	60,000
	<u>-</u>	<u>100,000</u>	<u>(40,000)</u>	<u>60,000</u>

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี  
 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ในระหว่างปี		
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย</b>				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	231,000	4,828,721	(4,765,721)	294,000
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	10,000	6,900	(3,900)	13,000
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ จำกัด	-	3,700	(3,700)	-
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	250	-	(5)	245
	<u>241,250</u>	<u>4,839,321</u>	<u>(4,773,326)</u>	<u>307,245</u>

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	53,362	70,740	10,788	9,990
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7,294	8,764	-	-
ผลประโยชน์จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 26)	1,017	1,967	441	854
<b>รวม</b>	<u>61,673</u>	<u>81,471</u>	<u>11,229</u>	<u>10,844</u>

บริษัทฯ ได้ให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ โดยในปี 2562 ได้ทำประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท (2561: 50 ล้านบาท)

#### 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	1,651	170	1,482	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	219,393	112,073	1,708	6,926
<b>รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<u>221,044</u>	<u>112,243</u>	<u>3,190</u>	<u>6,926</u>
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(158,824)	(62,246)	-	-
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ</b>	<u>62,220</u>	<u>49,997</u>	<u>3,190</u>	<u>6,926</u>



## 8. เงินลงทุน

### 8.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2562		2561	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัด จำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัด จำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนชั่วคราว</b>				
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	310,644	290,122	202,288	187,449
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(20,054)	-	(14,371)	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(468)	-	(468)	-
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ</b>	<b>290,122</b>	<b>290,122</b>	<b>187,449</b>	<b>187,449</b>
หน่วยลงทุน	9,686	9,604	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(82)	-	-	-
<b>หน่วยลงทุนสุทธิ</b>	<b>9,604</b>	<b>9,604</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ</b>	<b>299,726</b>	<b>299,726</b>	<b>187,449</b>	<b>187,449</b>
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและรัฐบาล	56,750	56,569	123,402	123,268
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(181)	-	(134)	-
<b>ตราสารหนี้สุทธิ</b>	<b>56,569</b>	<b>56,569</b>	<b>123,268</b>	<b>123,268</b>
<b>รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ</b>	<b>356,295</b>	<b>356,295</b>	<b>310,717</b>	<b>310,717</b>
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
ตราสารหนี้				
ตัวแลกเปลี่ยน	336,901	334,407	88,765	88,501
หัก: ส่วนลดรับ	(2,494)	-	(264)	-
<b>ตราสารหนี้สุทธิ</b>	<b>334,407</b>	<b>334,407</b>	<b>88,501</b>	<b>88,501</b>
<b>รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ</b>	<b>334,407</b>	<b>334,407</b>	<b>88,501</b>	<b>88,501</b>
<u>เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด</u>				
เงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	300,000	300,000	400,000	400,000
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุ มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	167,418	167,418	149,630	149,630
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(467,418)	(467,418)	(549,630)	(549,630)
<b>รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ</b>	<b>690,702</b>	<b>670,702</b>	<b>399,218</b>	<b>399,218</b>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2562		2561	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนระยะยาว</b>				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	237,942	177,196	337,423	307,091
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(60,746)	-	(30,332)	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	177,196	177,196	307,091	307,091
หน่วยลงทุน	5,000	4,224	5,000	4,914
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(776)	-	(86)	-
หน่วยลงทุนสุทธิ	4,224	4,224	4,914	4,914
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	181,420	181,420	312,005	312,005
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	188,294		87,883	
หัก: ค่าเผื่อการตัดย่ำค่า	(79,826)		(79,826)	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	108,468		8,057	
<b>รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ</b>	289,888		320,062	
<b>รวมเงินลงทุนสุทธิ</b>	980,590		719,280	

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนชั่วคราว</b>				
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	120,604	120,224	116,175	108,512
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(380)	-	(7,663)	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	120,224	120,224	108,512	108,512
หน่วยลงทุน	9,686	9,604	-	-
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(82)	-	-	-
หน่วยลงทุนสุทธิ	9,604	9,604	-	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	129,828	129,828	108,512	108,512
<b>รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ</b>	129,828	129,828	108,512	108,512

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัด จำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัด จำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนระยะยาว</b>				
<i>หลักทรัพย์เพื่อขาย</i>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	88,467	57,000	88,467	69,500
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(31,467)	-	(18,967)	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	57,000	57,000	69,500	69,500
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	57,000	57,000	69,500	69,500
<i>เงินลงทุนทั่วไป</i>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	187,626		87,626	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(79,826)		(79,826)	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	107,800		7,800	
<b>รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ</b>	164,800		77,300	
<b>รวมเงินลงทุนสุทธิ</b>	294,628		185,812	

## 8.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีภาวะผูกพัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
<b>หลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ</b>		
หลักทรัพย์หุ้นทุน	76,014	3,050
<b>รวมหลักทรัพย์ที่ติดภาระ</b>	76,014	3,050

8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีตราสารหนี้ (ราคาตามบัญชี) แยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2562			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<b>ตราสารหนี้เพื่อค้า</b>				
ตราสารหนี้ภาคเอกชนและ				
รัฐบาล	604	-	55,965	56,569
<b>ตราสารหนี้เพื่อขาย</b>				
ตัวแลกเปลี่ยน	334,407	-	-	334,407
<b>รวม</b>	<b>335,011</b>	<b>-</b>	<b>55,965</b>	<b>390,976</b>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2561			
	ระยะเวลาครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<b>ตราสารหนี้เพื่อค้า</b>				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	501	122,767	-	123,268
<b>ตราสารหนี้เพื่อขาย</b>				
ตัวแลกเปลี่ยน	88,501	-	-	88,501
<b>รวม</b>	<b>89,002</b>	<b>122,767</b>	<b>-</b>	<b>211,769</b>

8.4 ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ยอดยกมาต้นปี	(24,334)	(3,304)	(24,334)	(3,304)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี (สุทธิจากภาษีเงินได้)				
- จากการตีราคา	(24,883)	(21,017)	(10,000)	(11,600)
- จากการขาย	-	(13)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(14,883)	(9,430)
ยอดคงเหลือปลายปี	(49,217)	(24,334)	(49,217)	(24,334)

8.5 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของ หลักทรัพย์เพื่อค้า	2,235	(10,834)	7,200	(7,190)
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า	(11,059)	39,559	(22,860)	12,981
กำไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หลักทรัพย์เพื่อขาย	5,491	3,769	-	-
รวม	(3,333)	32,494	(15,660)	5,791

9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	86,798	62,266
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(29,371)	(16,496)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	57,427	45,770

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
<b>ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์</b>		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	53,224	65,468
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	1,617,588	2,090,946
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	89,475	3,780
ลูกหนี้อื่น	81,898	142,316
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,842,185	2,302,510
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(62,085)	(62,085)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	1,780,100	2,240,425
<b>ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,129	4,986
ลูกหนี้อื่น	3,120	3,120
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,249	8,106
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	1,785,349	2,248,531

10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯมีลูกหนี้อื่นที่ระงับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 77 ล้านบาท (2561: 77 ล้านบาท)

10.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2562			2561		
	จำนวนมูลหนี้	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จำนวนมูลหนี้	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งโดยบริษัทย่อย	มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	1,770	-	1,770	2,234	-	2,234
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	15	-	15	15	-	15
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	62	(62)	-	62	(62)	-
รวม	1,847	(62)	1,785	2,311	(62)	2,249

### 10.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
ยอดต้นปี	62,085	69,038
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	-	(6,953)
ยอดปลายปี	62,085	62,085

### 11. สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พันบาท)

ประเภทของ ตราสารอนุพันธ์	งบการเงินรวม							
	มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์							
	จำนวนเงินตามสัญญา							
	2562		2561		2562		2561	
สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	
สัญญาซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	6,772	4,833	-	-	126,427	90,149	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	210	-	298	-	10,496	-	9,504	-
รวม	6,982	4,833	298	-	136,923	90,149	9,504	-

<sup>(1)</sup> สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯ และลูกค้าทั้งจำนวน

(หน่วย: พันบาท)

ประเภทของ ตราสารอนุพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์							
	จำนวนเงินตามสัญญา							
	2562		2561		2562		2561	
สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	
สัญญาซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า	1,939	-	-	-	36,179	-	-	-
รวม	1,939	-	-	-	36,179	-	-	-

## 12. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้ค้างรับ	26,229	25,096	6,072	3,255
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	67,066	23,393
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	96,000	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า (หมายเหตุ 6)	1,402	-	702	-
รวมลูกหนี้อื่น	27,631	25,096	169,840	26,648

## 13. เงินให้กู้ยืมอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2.50 ต่อปี (2561: อัตรา MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.87 ต่อปี) และค้ำประกันโดยการจำนำหุ้นจดทะเบียนของผู้กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กำหนดชำระคืนภายใน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	ธันวาคม 2563	ธันวาคม 2562	1,007,427	582,848
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	ธันวาคม 2564	มิถุนายน 2563	157,000	30,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(10,000)	(20,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			147,000	10,000

## 14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

### 14.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ จำกัด	1,200,000	1,200,000	99.9	99.9	1,175,437	1,173,516	1,514,579	1,533,974
บริษัท ทรีนี่ดี แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด	10,000	10,000	99.9	99.9	10,052	10,034	16,520	15,926
บริษัท ทรีนี่ดี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	3,000	3,000	99.9	99.9	3,040	3,026	3,747	-*
บริษัท ทรีนี่ดี วัน จำกัด	250	250	99.9	99.9	250	250	229	234
รวม					1,188,779	1,186,826	1,535,075	1,550,134

\* เงินลงทุนภายใต้วิธีส่วนได้เสียแสดงอยู่ภายใต้ "สำรองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย"



บริษัทฯ แสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าติดลบซึ่งเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้หัวข้อ “สำรวจรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
บริษัท ตรีนิษฐ์ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	-	978
รวม	-	978

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานของบริษัทย่อย โดยบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2 ล้านบาท

#### 14.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ			
	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2562	2561	2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนิษฐ์ จำกัด	96,589	82,242	(21,904)	(9,431)	96,000	-
บริษัท ตรีนิษฐ์ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด	755	845	(178)	-	-	-
บริษัท ตรีนิษฐ์ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	4,712	(3,506)	-	-	-	-
บริษัท ตรีนิษฐ์ วัน จำกัด	(6)	(15)	-	-	-	-
รวม	102,050	79,566	(22,082)	(9,431)	96,000	-

## 15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			สัดส่วน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีส่วนได้เสีย	
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ร่วมลงทุนในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์	ไทย	49.9	49.9	3,532	3,532	3,279	3,278

บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการร่วมลงทุน  
ในกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	ประเภทกิจการ	สัดส่วนการถือหุ้น	
		2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)
บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด	รับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ	100	100

### 15.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงิน  
เฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ	
	ส่วนแบ่งกำไร	เบ็ดเสร็จอื่น	เบ็ดเสร็จอื่น	เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ	2562	2561
บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด	501	516*	-	-	500	500
รวม	501	516	-	-	500	500

\* ส่วนได้เสียของบริษัทร่วมสำหรับปี 2561 คำนวณขึ้นจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและยังไม่ได้ผ่านการ  
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าว

### 15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับ		กำไรสำหรับปีสิ้นสุด	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท แอสเซท แบคโฮลดิ้ง จำกัด	0.1	0.1	6.3	5.3	-	-	1.3	1.3	1.0	1.0

### 16. เงินลงทุนในการร่วมค้า

#### 16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี	
		2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท ทูร์มันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้ การกำกับ	30.07	-	21,500	-	24,347	-

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูร์มันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด กับบุคคลธรรมดารายหนึ่ง เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวจำนวน 215,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 21.5 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 30.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ พิจารณาว่าภายใต้เงื่อนไขในสัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้น บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่บริษัทฯ และบุคคลธรรมดาข้างต้นควบคุมร่วมกัน บริษัทฯ จึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า การร่วมค้าดังกล่าวดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 การร่วมค้ามีบริษัทย่อยจำนวน 12 แห่งที่ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ในพื้นที่ 4 จังหวัด และบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้อง ต่อมาในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 การร่วมค้าได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 6 แห่งที่อยู่ระหว่างการยื่นขอหนังสืออนุญาตดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับในพื้นที่ 2 จังหวัด การประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากกระทรวงการคลัง และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากบริษัท ตรีมันน์ โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่  
ลงทุนมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	26,822
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	73,166
ดอกเบี้ยค้างรับ	573
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,139
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	450
อุปกรณ์	21,214
เงินมัดจำ	41
เงินกู้ยืม	(20,000)
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	(15,159)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(676)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	(1,088)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(2,612)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(1,246)
สินทรัพย์สุทธิของบริษัท ตรีมันน์ โฮลดิ้ง จำกัด	83,624
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	30.07
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ	25,146
หัก: ผลต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า	(3,646)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	21,500

ในปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและ  
หนี้สินที่รับมา ณ วันลงทุนในการร่วมค้า เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว  
ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันลงทุนในการร่วมค้า โดยในระหว่าง  
ช่วงเวลาในการวัดมูลค่านี้ หากบริษัทฯได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์  
แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันลงทุนในการร่วมค้าบริษัทฯจะทำการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรู้ไว้  
ณ วันลงทุนเพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่  
ณ วันลงทุน

## 16.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินปันผลรับจากการร่วมค้าดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนแบ่งกำไร		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท ทริมันนี่						
โฮลดิ้ง จำกัด	2,847	-	-	-	-	-

## 17. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2561	45,891	94,572	24,295	-	164,758
ซื้อเพิ่ม	295	8,940	4,043	53	13,331
จำหน่าย	(395)	(360)	(2,432)	-	(3,187)
ตัดจำหน่าย	(483)	(104)	-	-	(587)
โอนเข้า (ออก)	-	53	-	(53)	-
31 ธันวาคม 2561	45,308	103,101	25,906	-	174,315
ซื้อเพิ่ม	11	8,934	7,029	-	15,974
จำหน่าย	(3)	(3,128)	(7,120)	-	(10,251)
ตัดจำหน่าย	-	(4,550)	-	-	(4,550)
31 ธันวาคม 2562	45,316	104,357	25,815	-	175,488
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
1 มกราคม 2561	44,911	81,947	14,055	-	140,913
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	718	5,884	4,075	-	10,677
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(395)	(360)	(2,432)	-	(3,187)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(476)	(103)	-	-	(579)
31 ธันวาคม 2561	44,758	87,368	15,698	-	147,824
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	295	6,945	4,082	-	11,322
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(3)	(3,128)	(5,568)	-	(8,699)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(4,550)	-	-	(4,550)
31 ธันวาคม 2562	45,050	86,635	14,212	-	145,897

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				รวม
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ติดตั้ง	
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2561	550	15,733	10,208	-	26,491
31 ธันวาคม 2562	266	17,722	11,603	-	29,591
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>					
2561					10,677
2562					11,322

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
1 มกราคม 2561	3	5,879	5,882
31 ธันวาคม 2561	3	5,879	5,882
จำหน่าย	-	(4,630)	(4,630)
31 ธันวาคม 2562	3	1,249	1,252
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>			
1 มกราคม 2561	3	1,448	1,451
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,176	1,176
31 ธันวาคม 2561	3	2,624	2,627
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,158	1,158
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(3,081)	(3,081)
31 ธันวาคม 2562	3	701	704
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2561	-	3,255	3,255
31 ธันวาคม 2562	-	548	548
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>			
2561			1,176
2562			1,158

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาท (2561: 2.9 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 128 ล้านบาท (2561: 125 ล้านบาท)

## 18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ค่าธรรมเนียม	โปรแกรม		โปรแกรม	
	ใบอนุญาต รอดัดบัญชี	คอมพิวเตอร์	อื่น ๆ	คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
1 มกราคม 2561	4,206	37,363	3,470	2,053	47,092
ซื้อเพิ่ม	-	773	576	-	1,349
ตัดจำหน่าย	-	-	(982)	-	(982)
31 ธันวาคม 2561	4,206	38,136	3,064	2,053	47,459
ซื้อเพิ่ม	-	1,060	481	19	1,560
ตัดจำหน่าย	(3,706)	(3,803)	(282)	-	(7,791)
31 ธันวาคม 2562	500	35,393	3,263	2,072	41,228
<b>ค่าตัดจำหน่าย</b>					
<b>สะสม</b>					
1 มกราคม 2561	3,374	32,061	1,540	-	36,975
ค่าตัดจำหน่าย					
สำหรับปี	438	742	543	-	1,723
ตัดจำหน่าย	-	-	(982)	-	(982)
31 ธันวาคม 2561	3,812	32,803	1,101	-	37,716
ค่าตัดจำหน่าย					
สำหรับปี	100	833	585	-	1,518
ตัดจำหน่าย	(3,706)	(3,803)	(282)	-	(7,791)
31 ธันวาคม 2562	206	29,833	1,404	-	31,443
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>					
31 ธันวาคม 2561	394	5,333	1,963	2,053	9,743
31 ธันวาคม 2562	294	5,560	1,859	2,072	9,785
<b>ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี</b>					
2561					1,723
2562					1,518

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัททยอยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 26 ล้านบาท (2561: 30 ล้านบาท)

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน

ประเภท	อัตราดอกเบี้ยต่อปี		งบการเงินรวม		(หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)				
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน</b>						
ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	1,005,000	1,050,000	-	-
			1,005,000	1,050,000	-	-
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น</b>						
ตัวแลกเปลี่ยน	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	539,818	439,902	499,866	-
			539,818	439,902	499,866	-
<b>หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน</b>						
หุ้นกู้	2.80 - 3.10	2.80 - 3.25	401,800	591,100	401,800	591,100
			401,800	591,100	401,800	591,100

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดน้อยกว่า 1 ปี

20. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	(หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม	
	2562	2561
<b>เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์</b>		
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	121,320	105,860
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	12,209	-
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	133,529	105,860
<b>เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>		
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,214	6,087
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,214	6,087
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	134,743	111,947



## 21. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	106,146	88,915	13,054	11,400
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	5	-
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)	-	-	600	909
รวมเจ้าหนี้อื่น	106,146	88,915	13,659	12,309

## 22. หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และวันที่ 16 สิงหาคม 2562 บริษัทฯออกจำหน่ายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(หน่วย: พันบาท)

วันที่ออก	จำนวนหุ้นกู้ (หน่วย)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อายุ	วันที่ ครบกำหนด	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
					31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
18 มิถุนายน 2562	200,500	3.80	1 ปี 5 เดือน 29 วัน	17 ธันวาคม 2563	200,500	-
16 สิงหาคม 2562	138,000	3.80	2 ปี	16 สิงหาคม 2564	138,000	-
22 ตุลาคม 2562	45,400	3.65	2 ปี	22 ตุลาคม 2564	45,400	-
4 ธันวาคม 2562	83,000	3.80	1 ปี 11 เดือน 28 วัน	2 ธันวาคม 2564	83,000	-
					466,900	-
หัก: หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(200,500)	-
หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี					266,400	-

## 23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4,831	3,267
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(434)	(304)
รวม	4,397	2,963
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(983)	(544)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,414	2,419

บริษัททยอยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี บริษัททยอยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,178	3,653	4,831
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(195)	(239)	(434)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	983	3,414	4,397

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	660	2,607	3,267
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(116)	(188)	(304)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	544	2,419	2,963

#### 24. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี</b>	35,304	28,275	1,034	775
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,717	5,836	325	224
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,109	1,193	36	35
ต้นทุนบริการในอดีต	2,359	-	175	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	6,527	-	173	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(126)	-	(10)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	2,690	-	(71)	-
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	51,580	35,304	1,663	1,034

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบต่อให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.2 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบต่อจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ จะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท (2561: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 10 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 10 ปี) (2561: 18 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 18 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	2.29 - 2.81	3.54	2.81	3.54
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.00	5.00	4.00	5.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	7.64 - 22.92	0.00 - 22.10	7.64 - 22.92	0.00 - 22.10

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ผลกระทบต่อ สำรอง ผลประโยชน์ระยะ เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น		ผลกระทบต่อ สำรอง ผลประโยชน์ระยะ เคลื่อนไหวลดลง	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
อัตราคิดลด	0.5	(1,420)	0.5	1,508
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	3,935	1.0	(3,536)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(5,907)	20.0	7,125

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ผลกระทบต่อ		ผลกระทบต่อ	
	สำรอง		สำรอง	
	ผลประโยชน์ระยะ		ผลประโยชน์ระยะ	
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น	ยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหวลดลง	ยาวของพนักงาน	
(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)	
อัตราคิดลด	0.5	(1,012)	0.5	1,066
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	3,205	1.0	(2,896)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0	(2,511)	10.0	2,806

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ผลกระทบต่อ		ผลกระทบต่อ	
	สำรอง		สำรอง	
	ผลประโยชน์ระยะ		ผลประโยชน์ระยะ	
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น	ยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหวลดลง	ยาวของพนักงาน	
(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)	
อัตราคิดลด	0.5	(82)	0.5	88
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	211	1.0	(186)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(310)	20.0	385

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ผลกระทบต่อ		ผลกระทบต่อ	
	สำรอง		สำรอง	
	ผลประโยชน์ระยะ		ผลประโยชน์ระยะ	
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น	ยาวของพนักงาน	เคลื่อนไหวลดลง	ยาวของพนักงาน	
(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)	
อัตราคิดลด	0.5	(46)	0.5	49
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	132	1.0	(117)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0	(118)	10.0	135

## 25. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 987,480,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 987,477,305 บาท แบ่งออกเป็น 197,495,461 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 539 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 643,738,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 987,477,305 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,631,215,955 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 128,747,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งจะถูกจัดสรรดังต่อไปนี้

- 1) การออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1)  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ตามรายละเอียดที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1
- 2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP จำนวน 30,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.2

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

### รายการกระทบยอดทุนเรือนหุ้น

	<u>งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	(จำนวนหุ้นสามัญ)	(พันบาท)
<u>ทุนจดทะเบียน</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	197,496,000	987,480
ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561	(539)	(3)
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561	128,747,730	643,739
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	326,243,191	1,631,216
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	326,243,191	1,631,216
<u>ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	197,495,461	987,477
เพิ่มจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	702,773	3,514
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	198,198,234	990,991
เพิ่มจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	990,732	4,954
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	199,188,966	995,945

การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนที่ใช้สิทธิ TNITY-W1*	จำนวนที่ใช้สิทธิ ESOP**	จำนวนหุ้นสามัญที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิ	วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์	วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน
29 มิ.ย. 61	271,000	100,000	371,000	5 ก.ค. 61	10 ก.ค. 61
28 ก.ย. 61	209,140	122,633	331,773	3 ต.ค. 61	8 ต.ค. 61
รวม	480,140	222,633	702,773		

\* ราคาใช้สิทธิของ TNITY-W1 เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น

\*\* ราคาใช้สิทธิของ ESOP เท่ากับ 5.94 บาทต่อหุ้น

การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนที่ใช้สิทธิ TNITY-W1*	จำนวนที่ใช้สิทธิ ESOP**	จำนวนหุ้นสามัญที่ออก เนื่องจากการใช้สิทธิ	วันที่จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์	วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน
28 ธ.ค. 61	984,032	-	984,032	4 ม.ค. 62	8 ม.ค. 62
29 มี.ค. 62	6,700	-	6,700	5 เม.ย. 62	11 เม.ย. 62
รวม	990,732	-	990,732		

\* ราคาใช้สิทธิของ TNITY-W1 เท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น

\*\* ราคาใช้สิทธิของ ESOP เท่ากับ 5.94 บาทต่อหุ้น

## 26. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 26.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	98,747,323 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อ	:	98,747,323 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0 บาท
วิธีการเสนอขาย	:	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 5.00 บาทต่อหุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	22 มีนาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ
วันสิ้นสุดอายุ	:	21 มีนาคม 2564

วันกำหนดการใช้สิทธิ : ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน  
กันยายนและธันวาคม

รายการกระขยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1

	(หน่วย: หน่วย)
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิออกในระหว่างปี	98,747,323
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(1,464,172)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	97,283,151
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(6,700)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	97,276,451

## 26.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:	30,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:	30,000,000 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร:	23 มีนาคม 2561
วันสิ้นสุดอายุ:	22 มีนาคม 2564
ราคาเสนอขาย:	ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิ:	5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (TNITY) ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการภายหลังจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

วิธีการจัดสรร:

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพหรือประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายพิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ:

ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้น อาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.315 บาท คำนวณโดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิตามแบบจำลอง Binomial ข้อมูลนำเข้าแบบจำลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่กำหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 5.90 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5.94 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 18.12 ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลร้อยละ 8.90 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 1.57

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทแล้วจำนวน 26,194,500 หน่วย (2562: ไม่มี) และมียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,805,500 หน่วย (2562: 3,805,500 หน่วย)

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ล้านบาท) (2561: 4.9 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1.1 ล้านบาท)) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน



## รายการกระทยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP

	(หน่วย: หน่วย)
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิออกในระหว่างปี	26,194,500
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิระหว่างปี	(222,633)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	25,971,867
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	25,971,867

### 26.3 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 จำนวน 984,032 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 984,032 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 4.9 ล้านบาทแล้วในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯบันทึกจำนวนเงินรับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไว้เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใต้หัวข้อ “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น”

### 27. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสำหรับปีจำนวน 6.4 ล้านบาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (2561: 1.7 ล้านบาท)

## 28. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	26,285	21,578	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลบรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(3,825)	(1,518)	(2,570)	(1,292)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	22,460	20,060	(2,570)	(1,292)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	6,221	5,258	2,500	2,900
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,818	-	18	-

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	116,679	88,161	91,648	66,809
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	23,336	17,632	18,330	13,362
ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ (นำมาใช้)	(736)	2,235	-	1,590
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี	(1,108)	(708)	(21,159)	(16,622)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,591	1,439	619	378
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(563)	(607)	-	-
อื่น ๆ	(60)	69	-	-
รวม	(140)	193	(20,900)	(16,244)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	22,460	20,060	(2,570)	(1,292)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	10,242	10,242	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	16,059	16,059	15,965	15,965
ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า	4,960	3,779	93	1,533
ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าเงินลงทุนเมื่อขาย	12,304	6,084	6,293	3,793
ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หุ้นนิยม	89	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,316	7,006	332	207
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	7,519	3,616	7,519	3,616
<b>รวม</b>	<b>61,489</b>	<b>46,786</b>	<b>30,202</b>	<b>25,114</b>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการซื้อขาย				
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,552	429	-	-
กำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท				
เงินลงทุน	1,717	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,269</b>	<b>429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>58,220</b>	<b>46,357</b>	<b>30,202</b>	<b>25,114</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 0.02 ล้านบาท (2561: 3.71 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยมีจำนวนเงิน 0.02 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566 ถึง 2567

## 29. รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
ค่านายหน้าจากการซื้อและขายหลักทรัพย์	151,044	241,678
ค่าธรรมเนียมและบริการ	206,980	57,326
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	38,840	27,530
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	98,081	123,025
รวม	494,945	449,559

## 30. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2562 (พันบาท)	2561 (พันบาท)	2562 (พันหุ้น)	2561 (พันหุ้น)	2562 (บาท)	2561 (บาท)
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	94,219	68,101	199,187	197,782	0.47	0.34
<b>ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด</b>						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1		-		12,169		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP		-		-		
<b>กำไรต่อหุ้นปรับลด</b>						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ		68,101		209,951		0.32

ไม่มีการแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และไม่มีการคำนวณจำนวนของหุ้นสามัญเทียบเท่าที่บริษัทฯอาจต้องออกสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 และ ESOP สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

### 31. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ ส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของบริษัท คือ คณะกรรมการบริษัท

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน คือ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานและส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562				
	ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก	281	208	489	-	489
รายได้ระหว่างส่วนงาน	6	22	28	(28)	-
ดอกเบี้ยรับ	190	-	190	(4)	186
ดอกเบี้ยจ่าย	(66)	-	(66)	4	(62)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1	1	-	1
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	3	3	-	3
<b>กำไรของส่วนงาน</b>	<b>372</b>	<b>203</b>	<b>575</b>	<b>(28)</b>	<b>547</b>
<b>ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:</b>					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(324)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(13)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(94)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(22)
<b>กำไรสำหรับปี</b>					<b>94</b>

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ส่วนงานธุรกิจ	ส่วนงานธุรกิจ	รวมส่วนงาน ที่รายงาน	รายการปรับปรุง	รวม
	หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ที่ปรึกษาทางการเงิน และวาณิชธนกิจ		และตัดรายการ ระหว่างกัน	
รายได้จากลูกค้าภายนอก	402	38	440	-	440
รายได้ระหว่างส่วนงาน	5	21	26	(26)	-
ดอกเบี้ยรับ	186	-	186	(5)	181
ดอกเบี้ยจ่าย	(53)	-	(53)	5	(48)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน					
บริษัทร่วม	-	1	1	-	1
<b>กำไรของส่วนงาน</b>	<b>482</b>	<b>58</b>	<b>540</b>	<b>(26)</b>	<b>514</b>
<b>ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:</b>					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน					(335)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(12)
ค่าใช้จ่ายอื่น					(79)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(20)
<b>กำไรสำหรับปี</b>					<b>68</b>

## รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
<b>ส่วนงานธุรกิจ</b>		
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	281,984	400,925
ที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ	207,962	38,705
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	<b>489,946</b>	<b>439,630</b>
<b>จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้</b>		
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	452,441	424,470
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	37,505	15,160
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	<b>489,946</b>	<b>439,630</b>

สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ธุรกิจ			สินทรัพย์ที่	
	หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงินและ วาณิชธนกิจ	รวมส่วนงาน	ไม่ได้ปันส่วน	รวม
2562	2,842	12	2,854	1,547	4,401
2561	3,030	7	3,037	885	3,922

### ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 145 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ (2561: กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ)

### 32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 19 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) (2561: 18 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท))

### 33. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย	อนุมัติโดย	เงินปันผลที่อนุมัติ จ่ายต่อหุ้น	จำนวนเงินปันผล ที่จ่ายเพิ่ม
		(บาท)	(พันบาท)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	0.45	88,873
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561	0.12	23,744
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561			112,617
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562	0.20	39,836
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562			39,836

### 34. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

34.1 บริษัทย่อยมีภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์และสัญญา  
บริการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	22.6	29.3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0.7	22.3

34.2 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีภาวะผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่  
เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ  
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรืออัตราร้อยละ  
ของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็น  
รายเดือน

34.3 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีภาวะผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่  
เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวน  
เงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

34.4 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีภาวะผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม  
การประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจ่าย



ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอัตราที่กำหนดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น

34.5 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันต้องนำส่งค่าบริการให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราที่ระบุในสัญญา

34.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาฟิวเจอร์สและอปชั่นที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.3

34.7 คดีฟ้องร้อง

ก) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ถูกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รายหนึ่ง (“ลูกหนี้”) ฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อีกสองแห่ง ในการดำเนินการขายทอดตลาดหลักประกันอันเนื่องจากหุ้นของลูกหนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลูกหนี้เรียกทรัพย์คืน และขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ ซึ่งศาลได้พิจารณาไต่สวนคำร้องในวันดังกล่าว และเห็นว่าเมื่อหุ้นของลูกหนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากอยู่ระหว่างที่มีคำสั่งห้ามซื้อขายชั่วคราว คำฟ้องจึงไม่มีมูล และไม่มีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษามาใช้ จึงให้ยกคำร้องของโจทก์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้อีกครั้ง ซึ่งศาลได้พิจารณาไต่สวนคำร้องในวันดังกล่าวและมีคำสั่งห้ามจำเลยทั้งสามรายนำหุ้นของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ต่อมาศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ให้ยกฟ้อง โดยจำเลยทั้งสามรายไม่ต้องคืนหุ้นให้กับลูกหนี้และมีสิทธินำหุ้นของลูกหนี้ที่จำหน่ายเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดได้ และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โจทก์ได้มีการยื่นคำร้องขอให้ศาลยังคงมีคำสั่งห้ามการขายทอดตลาดต่อไป แต่ศาลได้พิเคราะห์และให้ความเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวยังคงมีผลบังคับต่อไปอีก

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ลูกหนี้ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล โดยร้องขอให้จำเลยทั้งสามคืนหุ้นของลูกหนี้ทั้งหมด ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาลอุทธรณ์พิพากษาเห็นพ้องคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ข) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นโจทก์ตามคดีฟ้องร้องในหมายเหตุ 34.7 ก) ยื่นคำฟ้องประท้วงขอเป็นจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยอีกสามราย รวมมีจำเลยทั้งสิ้นสี่ราย เกี่ยวกับขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดหลักประกันของลูกหนี้ และเรียกค่าเสียหายขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งศาลรับฟ้อง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อบริษัทย่อยและจำเลยอีกสามราย และโจทก์แถลงว่าจะไม่นำคดีในลักษณะเดียวกันมาฟ้องจำเลยทั้งสี่อีก

### 35. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	-	7	-	7
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	253	37	-	290
หน่วยลงทุน	-	10	-	10
ตราสารหนี้	-	57	-	57
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	177	-	-	177
หน่วยลงทุน	4	-	-	4
ตราสารหนี้	-	334	-	334
<b>หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า <sup>(1)</sup>	-	5	-	5

<sup>(1)</sup> สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในนามบริษัทย่อยเพื่อเงินลงทุนของบริษัทฯและลูกค้าทั้งจำนวน

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	188	-	-	188
ตราสารหนี้	-	123	-	123
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	307	-	-	307
หน่วยลงทุน	5	-	-	5
ตราสารหนี้	-	89	-	89

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	2	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	82	37	-	119
หน่วยลงทุน	-	10	-	10
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	57	-	-	57

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	109	-	-	109
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	69	-	-	69

## เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 36. เครื่องมือทางการเงิน

#### 36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น หนี้สินตราสารอนุพันธ์ เงินกู้ยืม และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### **ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงินตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะกรรมการบริษัท การกำหนดเกณฑ์การระงับตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำปี นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการระงับตัว เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อมีรายการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ บริษัทย่อย				
และเพื่อลูกค้า	519	512	2	7
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในนามบริษัทย่อย				
และเพื่อลูกค้า	558	361	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	57	46	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,785	2,249	-	-
ลูกหนี้อื่น	28	25	170	27
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	60	-	60	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	1,007	583	1,007	583
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	157	30	157	30

#### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย หุ้นกู้ ชนิดไม่มีประกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย และตามระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								
	2562								
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								
	อัตราดอกเบี้ยคงที่								
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือวันครบกำหนด					ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)
เมื่อทวง ถาม		น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่			
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	53	-	-	-	-	9	62	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-
<b>เงินลงทุน</b>									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	590	590	-	-
- ตราสารหนี้	-	-	335	-	56	-	391	-	2.87 - 4.10
<b>ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์</b>									
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,618	-	-	-	-	167	1,785	5.50 - 15.00	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	28	28	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	-	60	-	-	-	60	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 4.0
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,007	-	-	-	1,007	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 2.5
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	10	147	-	-	157	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 1.25
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>									
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	805	200	-	-	-	1,005	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
<b>เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์</b>									
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	48	48	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	106	106	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	540	-	-	-	540	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	603	266	-	-	869	-	2.80 - 3.80
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	1	3	-	-	4	-	4.00 - 5.66

	งบการเงินรวม									
	2561									
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่					ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
		ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี						
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38	-	-	-	-	12	50	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	-	
เงินลงทุน										
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	508	508	-	-	
- ตราสารหนี้	-	-	89	123	-	-	212	-	2.20 - 6.80	
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	46	46	-	-	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,091	-	-	-	-	158	2,249	5.50 - 15.00	-	
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	25	25	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	583	-	-	-	583	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.87	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	20	10	-	-	30	-	MOR บวกร้อยละ 0.625	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>										
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	650	400	-	-	-	1,050	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	10	10	-	-	
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	112	112	-	-	
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	89	89	-	-	
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	440	-	-	-	440	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร	
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	591	-	-	-	591	-	2.80 - 3.25	
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	1	2	-	-	3	-	4.00	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2562									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่					ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
		เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	3	3	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	295	295	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	170	170	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	-	60	-	-	-	60	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 4.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	1,007	-	-	-	1,007	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 2.50
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	10	147	-	-	157	-	MOR ถึง MOR บวกร้อยละ 1.25
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>									
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	14	14	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	603	266	-	-	869	-	2.80 - 3.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	500	-	-	-	500	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	307	-	-	-	-	307	-	อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
2561									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่					ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	
	ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
		เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	7	7	-	-
เงินลงทุน									
- ตราสารทุน	-	-	-	-	-	186	186	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	27	27	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	1	-	-	-	-	1	-	อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์บวก ด้วยร้อยละ 1.25
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	-	583	-	-	-	583	-	MOR ถึง MOR บวก ร้อยละ 4.87
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	-	20	10	-	-	30	-	MOR บวกร้อยละ 0.625
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>									
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	13	13	-	-
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	-	591	-	-	-	591	-	2.80 - 3.25
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	241	-	-	-	-	241	-	อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์บวกด้วย ร้อยละ 0.75 - 1.00



## ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่มีอาจกระทบต่อสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทหย่อนต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทขอยกกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงินฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทขอยกสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					รวม
	2562					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	62	-	-	-	-	62
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	590	590
- ตราสารหนี้	-	335	56	-	-	391
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	57	-	-	-	57
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	167	-	-	1,618	1,785
ลูกหนี้อื่น	-	28	-	-	-	28
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	60	-	-	-	60
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,007	-	-	-	1,007
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	10	147	-	-	157

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2562					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	805	200	-	-	-	1,005
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	48	-	-	-	48
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	135	-	-	-	135
เจ้าหนี้อื่น	-	106	-	-	-	106
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	540	-	-	-	540
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	603	266	-	-	869
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	1	3	-	-	4

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2561					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	50	-	-	-	-	50
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	508	508
- ตราสารหนี้	-	89	123	-	-	212
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	36	-	-	10	46
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	151	7	-	2,091	2,249
ลูกหนี้อื่น	-	25	-	-	-	25
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	583	-	-	-	583
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	20	10	-	-	30
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	650	400	-	-	-	1,050
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	10	-	-	-	10
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	112	-	-	-	112
เจ้าหนี้อื่น	-	89	-	-	-	89
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	440	-	-	-	440
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	591	-	-	-	591
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	1	2	-	-	3

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	2562					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3	-	-	-	-	3
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	295	295
ลูกหนี้อื่น	-	170	-	-	-	170
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า	-	60	-	-	-	60
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	1,007	-	-	-	1,007
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	10	147	-	-	157
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้อื่น	-	14	-	-	-	14
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	603	266	-	-	869
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	500	-	-	-	500
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	307	-	-	-	-	307

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	2561					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ					
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	-	-	-	-	7
เงินลงทุน						
- ตราสารทุน	-	-	-	-	186	186
ลูกหนี้อื่น	-	27	-	-	-	27
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	1	-	-	-	-	1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น	-	583	-	-	-	583
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	-	20	10	-	-	30
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้อื่น	-	13	-	-	-	13
หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน	-	591	-	-	-	591
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	241	-	-	-	-	241

## ความเสี่ยงด้านสถานะตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านสถานะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาอันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวันและรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่กลุ่มบริษัทยอมรับได้

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวข้องเนื่องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนซื้อถัวเฉลี่ย	
	2562	2561	2562	2561
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.3	-	30.731	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	
	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4,000	-	31.582	-	4 พฤษภาคม 2563
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	3	-	30.170	3 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัทฯ และลูกค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (พัน)	จำนวนที่ขาย (พัน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ		วันครบกำหนดตามสัญญา
			จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)					
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1,146	-	31.582	-	4 พฤษภาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ

### 36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
- ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในการต้องการของตลาด ใบสำคัญแสดงสิทธิและตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
- ง) ตราสารอนุพันธ์อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรม โดยใช้แบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้องกัน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

- จ) ให้นำมูลค่าแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับเงินกู้ยืมที่เงื่อนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 36.3 ภาวะจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทีริณีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นภาวะผูกพันของบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	14	-	-	-	14
สถานะขาย	151	5	-	-	156

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561				
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 9 เดือน	10 - 12 เดือน	รวม
สัญญา Futures และ Options					
สถานะซื้อ	58	-	-	-	58
สถานะขาย	64	-	-	-	64

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใช้ข้อมูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

### 37. การบริหารจัดการทุนของบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2563 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.44 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 87.65 ล้านบาทโดยมีกำหนดจ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 39. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	ตามที่จัด	ตามที่เคย	ตามที่จัด	ตามที่เคย
	ประเภทใหม่	รายงานไว้	ประเภทใหม่	รายงานไว้
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	298	-	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว	399,218	399,516	-	-
เงินลงทุนเผื่อขาย	312,005	-	69,500	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8,057	320,062	7,800	77,300

### 40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563